

Trại Lửa Thiêng

Lái xe hai tiếng đồng hồ từ Phoenix lên đến Prescott để tham dự trại Lửa Thiêng do Hội Thánh TL Phoenix tổ chức. Đường đi hơi quanh co như đường đèo nhưng rất đẹp một bên vách núi, một bên vực thẳm. Lên đến Friendly Pines Camp 12 giờ trưa thì trời đổ mưa, mưa càng ngày càng nặng hạt, đến 4 giờ chiều thì trời mưa tạnh. Cảm tạ Chúa các con cái Chúa đều đến tham gia trại an toàn. Thời tiết sau cơn mưa thật mát mẻ, mặc dầu trời mưa mới dứt nhưng đường đi đã khô ráo. Chúng tôi vào phòng đăng ký để nhận phòng, và giúp các anh chị em khác chuyển hành lý vào phòng. Sau giờ ăn chiều, chương trình khai mạc Lửa Thiêng bắt đầu lúc 7 giờ tối với những bài hát thờ phượng làm dức dấy mỗi lòng con dân Chúa. Bài hát Lửa Linh Cháy Lên làm không khí buổi nhóm thật sôi động, mọi người đều hết lòng ca ngợi Chúa. Trại Lửa Thiêng vui mừng đón tiếp năm Hội thánh từ phương xa và trong vùng đến tham dự. Hội thánh Poway ở California, Hội thánh Albuquerque ở New Mexico, và ba Hội thánh tại Arizona là Hội thánh Phục Hưng, Hội thánh Greenfield và Hội thánh chủ nhà Phoenix. Chương trình trại Lửa Thiêng đã mời được Mục Sư Hứa Trung Tín đến từ Hội thánh Sacramento làm diễn giả. Với đề tài "Khủng Hoảng" cho năm buổi nhóm, khủng hoảng từ trong gia đình, khủng hoảng công ăn việc làm, khủng hoảng sức khỏe làm cản trở chúng ta hầu việc Chúa. Tôi nhớ trong bài giảng MS Hứa Trung Tín có nói : "Quý vị ơi! Hầu việc Chúa không phải đợi chúng ta rảnh mới làm, không phải đợi chúng ta khỏe mới hầu việc Chúa. Chúng ta có biết vì sao Chúa đặt để chúng ta ở nơi này, mục đích là gì? Không phải chúng ta lựa chọn phải ở đâu, làm gì, mà chúng ta phải có tinh thần làm việc theo ý muốn Chúa." Khi MS Hứa Trung Tín hỏi hội chúng : "Quý vị có mệt không?" Hầu hết đều trả lời : Không mệt. " Nếu quý vị không mệt thì tôi sẽ giảng dài hơn." những tiếng cười vang lên xua tan mệt nhọc. Những bài giảng của MS Hứa Trung Tín kéo dài gần một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, MS Hứa Trung Tín đã dùng lời Chúa trong sách Nêhêmi và Êsai để giảng luận. MS Tín phân tích và kể những ví dụ thực tế làm con dân Chúa nghe không thấy mệt mỏi, chỉ thấy sao thời gian trôi nhanh quá. Kết thúc năm buổi giảng từ tối thứ bảy đến sáng thứ hai, mọi người hầu hết đều luyến tiếc, vẫn muốn nghe thêm lời Chúa. Cảm tạ Chúa về những tấm lòng ham mến học lời Chúa của các con cái Ngài. Buổi sáng tĩnh nguyện trời trong xanh, những chú nai nhảy nhót trong rừng thông trong khi các con cái Chúa nghe giảng và cầu nguyện. Tiết mục đọc Kinh thánh của thầy Phan Quan Viên thật hào hứng và sinh động, các con cái Chúa đã thể hiện sự hiểu biết Kinh thánh và trí nhớ của mình để trả lời đúng những câu hỏi hình ảnh thật hóc búa của thầy Viên. Những trò chơi sinh hoạt tranh đua theo tổ như giải mật mã, kéo co, nhảy bao bố đã gắn kết tinh thần của các tổ viên của bốn tổ. Đặc biệt những vở kịch vào tối Chúa nhật đã gây nên những tiếng cười vui vẻ khi các anh chị em của bốn tổ sáng tạo và diễn những câu chuyện trong Kinh thánh. Ngoài lúc trời mưa vào trưa thứ bảy, Chúa nhật trời mây đen nhưng không mưa, không khí mát mẻ, trời quang đãng, buổi tối nhìn bầu trời đầy sao, tôi nhớ bài hát Thánh Chúa Siêu Việt do ca đoàn Hội thánh TL Phoenix tôn vinh Chúa sáng Chúa nhật : "Khi xem muôn vật, do tay Thiên Chúa sáng tạo...". Bài hát Lửa Linh Cháy Lên một lần nữa lại vang lên trong buổi bế mạc chương trình trại Lửa Thiêng: "Cháy lên, cháy lên, làm đổi mới tâm con Ngài ơi..." . Hy vọng ngọn lửa của Thánh Linh cháy mãi trong lòng các con dân Chúa. Trên đường lái xe trở về Phoenix, lòng tôi vẫn còn bồi hồi và luyến tiếc những ngày trại Lửa Thiêng. Hẹn năm 2025 nhé trại Lửa Thiêng.

Thái Ngô